



## **Khi một người bẽ tội Muslim hoặc người bẽ tội có đức tin lấy nước Wudu', lúc rửa mặt thì tất cả tội lỗi mà đôi mắt của y đã nhìn sẽ rớt ra ngoài từ gương mặt của y cùng với nước hoặc rơi rớt ra ngoài cùng với giọt nước cuối cùng**

Ông Abu Huroiroh dẫn lời của Thiên Sứ ﷺ: {Khi một người bẽ tội Muslim hoặc người bẽ tội có đức tin lấy nước Wudu', lúc rửa mặt thì tất cả tội lỗi mà đôi mắt của y đã nhìn sẽ rớt ra ngoài từ gương mặt của y cùng với nước hoặc rơi rớt ra ngoài cùng với giọt nước cuối cùng; khi rửa đôi tay thì tất cả tội lỗi mà đôi tay của y đã làm sẽ rơi đi cùng với nước hoặc rơi cùng với giọt nước cuối cùng; và khi rửa đôi chân thì tất cả tội lỗi mà đôi chân của y đã làm sẽ rơi cùng với nước hoặc rơi cùng với giọt nước cuối cùng, cứ như thế cho đến khi y trở thành người tinh khiết không tội lỗi.}

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Cách lấy nước Wudu' đúng theo giáo luật Islam là phải rửa bốn bộ phận của cơ thể gồm: gương mặt, đôi tay, đầu và đôi chân. Đây là việc tẩy rửa thể xác, song còn có việc tẩy rửa tâm hồn. Việc tẩy rửa thể xác chính là tẩy rửa bên ngoài, đó là tẩy rửa những bộ phận cơ thể như gương mặt, đôi tay, đôi chân và đầu. Trên căn bản, phần đầu cũng bắt buộc phải rửa như các bộ phận khác nhưng Allah đã giảm nhẹ, chỉ cần lau vuốt chứ không cần rửa, bởi khi xối nước lên đầu mỗi lần lấy nước Wudu' sẽ là điều khó khăn cho người tín đồ vì đầu nằm ở phần cao nhất của cơ thể, nhất là đối với những người có mái tóc dài và đặc biệt là trong những ngày của mùa đông thì sự khó khăn càng nhiều hơn. Chính vì sự thương xót cho các bẽ tội của Ngài nên Allah, Đấng Quyền Năng và Tối Cao đã giảm nhẹ cho họ, Ngài chỉ bắt buộc họ lau vuốt đầu. Và không phải nghi ngờ gì nữa rằng qua việc con người tẩy rửa các bộ phận cơ thể bằng nước thể hiện tính hoàn hảo của Islam khi luôn giữ cơ thể sạch sẽ. Về tẩy rửa tâm hồn là tẩy sạch nó khỏi mọi tội lỗi, chẳng hạn như khi rửa gương mặt thì mọi tội lỗi do cặp mắt đã nhìn những điều Haram sẽ rơi ra ngoài cùng với nước. Việc nhắc đến mắt chỉ mang ý nghĩa tượng trưng bởi ngoài mắt còn có mũi và miệng, nhiều lúc mũi cũng ngửi những điều Haram và cái miệng nói những điều Haram, tuy nhiên chỉ nhắc đến mắt bởi con người thường dùng mắt để nhìn ngắm nhiều nhất. Tội lỗi được xóa mà Hadith đã đề cập là chỉ đối với những tiểu tội riêng những đại tội thì phải cần đến sự sám hối.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

